
ยก "กศน." เป็น"กรมส่งเสริมการเรียนรู้" ไม่ได้มีสถานะเป็น"แท่ง"
ขึ้นตรงปลัดศธ.
นำเสนอเมื่อ : 3 พ.ค. 2564

กศน. เตรียมก้าวสู่ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่อยู่ภายใต้สำนักงานปลัด ศธ. ขึ้นตรงปลัด ศธ.
และรมว.ศธ. เป็นผู้กำหนดนโยบาย "เลขาฯ กศน." เผยบทบาทใหม่ มีความสำคัญต่อประเทศ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และเพิ่มคุณวุฒิ

นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(เลขาฯ กศน.) กล่าวถึงความคืบหน้าการปรับหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบ
ตามหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ว่า ขณะนี้การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว
อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์
และเนื่อวจากขณะนี้ประเทศกำลังประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโควิด 19 ทำให้ขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์ไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ แต่ภาพรวมการปรับปรุงดังกล่าว
กศน.ได้ยกร่างกรอบสมรรถนะของหลักสูตรใหม่มาแล้ว ซึ่งประกอบไปด้วยการคิด การจัดการตนเอง การสื่อสาร
และการเป็นพลงเมืองที่เข้มแข็ง

นายวรัท กล่าวต่อว่า ทั้งนี้อีกประเด็นที่สำคัญที่ทำให้ กศน.ต้องชะลอการปรับปรุงหลักสูตรไว้ก่อน
เพราะขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต พ.ศ....
กำลังเข้าสู่การพิจารณาควบคู่กับร่างพ.ร.บ.การศึกษาชาติ พ.ศ.... ในสภาผู้แทนราษฎร์ ซึ่งหากร่าง
พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ ผ่านความเห็นชอบในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนที่จะถึงนี้
ก็จะทำให้สถานะของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
มีฐานะเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และแยกออกมาจากสำนักงานปลัด ศธ.ทันที โดยมีปลัด
ศธ.เป็นผู้บังคับบัญชาหลักโดยตรง และรมว.ศธ.กำกับดูแลนโยบาย ดังนั้นเมื่อ
กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็จะต้องทำให้เราปรับบทบาทและภาระกิจใหม่
เนื่องจากที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความเห็นออกมาแล้วว่า ต่อจากนี้ไปบทบาทของ
กศน.จะต้องทำงานให้หนักขึ้น และมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ
โดยจะต้องมีหน้าที่จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
และการเรียนรู้เพื่อเพิ่มคุณวุฒิตามระดับ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้รูปแบบอื่นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

“การเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้นั้นไม่ใช่โครงสร้างของการเป็นแท่ง
แต่ทำให้เราสามารถบริหารงานได้โดยไม่ติดขัด เพราะสถานะของ
กศน.ในบทบาทสำนักงานที่เป็นอยู่ตอนนี้นั้นส่งผลให้การบริหารจัดการระดับพื้นที่ทำให้ได้ไม่เต็มที่
และมีข้อจำกัดหลายเรื่อง ดังนั้นผมเชื่อว่าโครงสร้างใหม่ของ กศน.จะทำให้มีภาระกิจครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งชาว
กศน.ก็พร้อมรอการเปลี่ยนแปลงตามโครงสร้างใหม่ด้วย
ทั้งนี้สิ่งที่รัฐบาลมอบหมายมาจึงถือเป็นภาระกิจที่ท้าทายงาน กศน.เป็นอย่างมาก”เลขาฯ กศน. กล่าว
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